

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๗๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

๑. เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร และแรงงานไทย จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากร ดังนี้

๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษา และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติม

๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและประมาณการความต้องการแรงงานในสาขาต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC เพื่อนำไปใช้กำหนดเป้าหมายในการผลิตบุคลากร แต่ละประเภทและระดับให้ตรงตามความต้องการต่อไป ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้กำหนดเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในระยะทุก ๆ ๓ เดือนและระยะ ๑ ปี นั้น ให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนดังกล่าวโดยเน้น ๔ เรื่องหลัก ได้แก่ การเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การศึกษา และการสาธารณสุข ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก่อนเป็นลำดับแรก และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ตามแผนฯ ทั้งด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ เป็นต้น

๓. ให้กระทรวงคมนาคมจัดให้มีบริเวณที่พักสำหรับผู้โดยสารซึ่งมีความจำเป็นต้องค้างคืนเพื่อรอการเดินทาง ณ สถานีรถไฟสำคัญ เช่น สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยจัดสถานที่ที่มีความมิดชิดเป็นกิจจะลักษณะ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ หากพบคนเร่ร่อนหรือคนไร้ที่พึ่งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ให้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘ (จุลเกล้า) ๓๓๒ (สุกัญญา) ๔๔๒ (ปภัตรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th